

TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

Số 237 - ngày 16 tháng 1, 2000

2922 Jolicoeur St.- Montreal - H4E 1Z3 - Qc - Canada
Điện thư : aphancao@videotron.ca - WWW.VOVI.ORG

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Cơ Trình

*Cơ trình sắp đặt bởi thiên cơ
Hủy hoại hồi sinh sẽ đến giờ
Thức giác tâm linh tự sửa mình
Do Trời xây dựng tự mình mình*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 14-11-99 đến 21-11-99

Copyright (©) 1999 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Đợi chờ để phản kích có lợi ích gì không ?
- 2) Người tu thường hay bị phản trắc tại sao ?
- 3) Tình thương và đạo đức luôn luôn muốn bắc cầu tốt đẹp tại sao ?
- 4) Nguyên khí của Trời Đất có hữu ích gì không ?
- 5) Tu mà còn uất khí tương lai sẽ ra sao ?
- 6) Niềm tin và chánh trị là sao ?
- 7) Tình thương tận độ là sao ?

Montréal, 14/11/99 8 : 05 AM

Hỏi : Đợi chờ để phản kích có lợi ích gì không ?

Đáp : Thưa có ý đồ phản kích chỉ có hại cho tâm lẫn thân. Người chơn tu không giành cho bất cứ ai một sự phản kích

Kệ :

*Tìm tòi phản kích rất khổ tâm
Suy nghĩ đảo điên trí vấn tầm
Mạt sát không thành gây khổ nạn
Bình tâm tự thức tự phân tầm*

Montréal, 15/11/99 6 : 15 AM

Hỏi : Người tu thường hay bị phản trắc tại sao ?

Đáp : Thưa người tu cho có lệ tâm thường phản trắc, vì khi đạt được một chút thanh tịnh là tưởng lầm mình đã hơn người truyền pháp

Kệ :

*Lui về thực chất tưởng mình hơn
Tạo khổ rước trước tạo giận hờn
Sửa pháp không thành tâm tạo động
Mơ màng bất chánh lại qui hờn*

Montréal, 16/11/99 7 : 25 AM

Hỏi : Tình thương và đạo đức luôn luôn muốn bắc cầu tốt đẹp tại sao ?

Đáp : Thưa tình thương và đạo đức là dựa trên nguyên lý căn bản của Trời Phật

Kệ :

*Tình thương chung hợp sống động hơn
Sáng tỏ chơn tâm chẳng giận hờn
Hội hợp chung vui trong sáng trí
Chung hành tiến hóa chẳng mê hờn*

Montréal, 17/11/99 6 : 50 AM

Hỏi : Nguyên khí của Trời Đất có hữu ích gì không ?

Đáp : Thưa nguyên khí của Trời Đất tạo ra định luật hóa hóa sanh sanh liên tục

Kệ :

*Luân lưu xoay chuyển dẫn thân hành
Thế cảnh đảo điên chỉ giựt giành
Sống động tình người trong chốc lát
Dở hay chuyển hóa đích thân hành*

Montréal, 18/11/99 3 : 05 AM

Hỏi : Tu mà còn uất khí tương lai sẽ ra sao ?

Đáp : Thưa tu mà còn uất khí thì tương lai sẽ bệnh đau gan không lối thoát

Kệ :

*Minh tâm kiến tánh đạt thâm tình
Giải tỏa phiền ưu tự chứng minh
Tự ái không lành tâm loạn động
Thành tâm tu luyện tự mình minh*

Montréal, 19/11/99 5 : 10 AM

Hỏi : Niềm tin và chánh trị là sao ?

Đáp : Thưa niềm tin khả năng của chính mình có thể dẫn thân tự đạt, chính trị là gom góp ý kiến của nhiều người mà thực hiện đường lối chung tiến

Kệ :

*Nguyên lý do tâm tự thực hành
Chơn hành đạt pháp hướng chiều thanh
Minh tâm kiến tánh tùy duyên thức
Thế sự đa đoan mất chơn thành*

Montréal, 20/11/99 8 : 15 AM

Hỏi : Tình thương tận độ là sao ?

Đáp : Thưa tình thương tận độ là lúc nào cũng ban chiếu từ quang thanh tịnh trong khối óc của người tu chơn

Kệ :

Ban ơn không ngớt tình giao cảm

*Thốn thức chơn hồn tự thức cam
Quyển luyến tình Trời không hủy hoại
Thăm tu thăm tiến tự thân làm*

VƯỜN THƠ

Thầy Cười

Phát triển chơn tâm nở nụ cười
An nhiên thanh nhẹ chuyển thức người
Trong ngoài thức giác đồng tâm đạo
Trí sáng khai minh điển chuyển lời
Phục vụ tâm thành người tiến hóa
Từ bi thanh tịnh thấu nơi nơi
Cần khôn vũ trụ hòa ba cõi
Duyên dáng thanh cao một nụ cười

Cao Bạch Trúc

TU TRỌN KIẾP

*Đời đạo song tu một kiếp người
Tạm dùng vật chất độ linh ngôi
Trì thân duy đạo là cao quý
Dung dưỡng ân lành giải nghiệp với*

*Tội lỗi nặng nhẹ cũng ở đời
Giảm khinh trọng trước bởi chính tôi
Ngươi thức trôi nổi là thế đó
Muốn cứu linh ngôi phải rõ nguồn*

*Rõ nguồn phương tiện cứu cánh thôi
Tâm động thần suy xa Phật Trời
Hiểu thật chơn hồn là bất biến
Thiện thân khẩu ý rạng linh ngôi*

*Linh ngôi thiên định tu bất thối
Chuyển trước hóa thanh hạnh thượng ngôi
Nguyên lý cần khôn hòa linh khí
Tâm bình an lạc ảnh hưởng người*

*Hạnh người gương quý thật chất nơi
Kết tụ tinh hoa ngọc xá ngại
Bích cho tâm Phật y trai giới
Thanh thoát vô sanh thể tuyệt vời*

*Tuyệt vời vinh hiển nội tâm với
Vô giá ngàn cân ngọc biển khơi
Ca ngợi tình Trời Phật quang chiếu
Sáng suốt tinh thần sống thánh thời*

*Kính bái,
Nguyễn quang Vinh*

TỔ THẦY PHÁP LÝ CỨU TÔI

*Huyền vi chơn lý thuận luật Trời
Nguyên khí cần khôn tỏa mọi nơi
Nhắc nhở thế gian cơ Thượng Đế
Thiện căn thiên giác giải nghiệp với*

*Tự tầm kiếm đạo liên hồi
Thường luôn niệm Phật châu ngời sáng
choang*

*Thực hành thanh thoát vững vàng
Pháp luân thiên định lợi an cuộc đời
Tri thiên chuyển hóa bởi người
Nằm trong nghịch thuận tu thời thăng hoa
Thọ ơn nguyên lý tình Cha*

*Thương yêu tha thứ trọn quà vui tươi
Kỷ nguyên Di Lạc đón mời
Chúc nhau tinh tấn cùng lời Nam Mô
Ý Phật thanh điển hư vô
Tinh ba vũ trụ cần khôn dung hòa
Luyện đạo hạo khí xuyên qua
Uẩn tạng qui nhứt thật khoa tịnh liền
Công năng pháp lực duy hiền
Tiến về Đại giác tịnh yên chơn hồn
Noi gương Thầy tổ thượng tôn
Tu sửa ngộ đắc ôn tồn cân phân
Tồ thầy hoàng hóa chỉ cần
Huynh đệ tử muội thức thần mến yêu
Chung nhau cộng hưởng điển nhiều
Ngươi linh phẩm chất bấy nhiêu đủ rồi*

*Kính bái,
Nguyễn quang Vinh*

Đặc San Vô Vi

Trân trọng thông báo:

(1) Nhờ sự hỗ trợ của Đức Thầy và sự khuyến khích, giúp đỡ của bạn đạo về mọi mặt, ĐSVV số 6 đã hoàn tất và phát hành đúng vào ngày lễ mừng Sinh Nhật thứ 77 của Đức Thầy như đã dự định.

Nhóm Thực Hiện ĐSVV xin thành kính tạ ơn Đức Thầy và ghi ơn bạn đạo bốn phương đã ủng hộ từ tinh thần đến vật chất, nhờ vậy nhiều khó khăn và thử thách đã được khắc phục và vượt qua .

(2) Đặc San Vô Vi số 7 đang được chuẩn bị để ra mắt bạn đạo vào dịp Đại Hội Duyên Lành--tháng 7 năm 2000. Để có đủ thời gian sắp xếp, chúng tôi mong được đón nhận, cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2000, những bài vở, hình ảnh về sinh hoạt của Đức Thầy tại mỗi địa phương, và những bài học, thành quả và kinh nghiệm hành thiền của quý bạn đạo. Mọi sự đóng góp sẽ là sử liệu quý báu và thực tiễn về PLVVKHHBPP, giúp các bạn tới sau nghiên cứu học hỏi được tốt hơn.

Địa chỉ liên lạc với ĐSVV như sau:

Đặc San Vô Vi
8376 Chanticleer Rd
Stanton, CA 90680
USA
Tel.: (714) 236-9291
Fax.: (714) 821-6920
E-mail: dacsanvovi@hotmail.com

hay h_nguyen99@hotmail.com

Riêng về việc yểm trợ tài chánh, xin liên lạc địa chỉ:

VOVI F. A.
4104 Goldsby St. SW
Olympia, WA 98512 - USA
Tel.: (360) 357-5675 hoặc (360)
459-2405
Fax.: (360) 459-2405 hoặc (360)
357-5675

E-mail: nguyenv@worldnet.att.net

(3) Xin phép được nhắc lại: Chúng tôi chỉ được phép đăng những bài của các bạn đạo đang hành thiền theo PLVVKHHBPP, và phù hợp với nội dung 7 điểm do Đức Thầy đã đề ra (xin xem ĐSVV số 6.) Và để tránh mọi sự chậm trễ hay thất lạc ngoài ý muốn, xin quý bạn đạo vui lòng liên lạc hoặc gửi trực tiếp bài vở, hình ảnh, cũng như nhu cầu đặc san về địa chỉ của ĐSVV. Nếu dùng bút hiệu, quý bạn vui lòng cho biết tên thật và địa chỉ/điện thoại để tiện liên lạc khi cần thiết.

(4) Xin các cơ sở/bạn đạo Vô Vi có địa chỉ e-mail giúp chúng tôi được dễ dàng trong việc phục vụ chung cho bạn đạo bằng cách liên lạc (e-mail) trực tiếp với ĐSVV (chẳng hạn như: cho biết nhu cầu đặc san, thay đổi địa chỉ, đóng góp ý kiến, v.v.) để mọi việc được giải quyết kịp thời và nhanh chóng hơn. Xin cảm ơn.

Kính bái,

Nhóm Thực Hiện ĐSVV

Trung tâm Vô Vi Thủ Đô Washington Hoa Kỳ
12608 Dalewood Drive
Silver Spring, MD -20906
Tel/Fax : 301-933-4270
E-mail : ntak@geocities.com

Tâm thư

Bạn thương mến

Trước thềm năm mới, chúng tôi chân thành kính chúc quý bạn một năm Canh Thìn 2000 được dồi dào sức khỏe, gia cảnh bình an, vạn sự cát tường, tu hành tinh tấn.

Bạn quý mến,

Mùa xuân Canh Thìn 2000, Trung tâm chúng tôi sẽ hân hoan ấn tống quyển sách vô cùng đặc sắc : Địa Ngục Du Ký, chuyện kể về Phật sống Tế Công hướng dẫn hồn Dương Thiện Sinh (tại Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, nước Đài Loan) du hành xuống

âm phủ đạo mười điện địa ngục, đem chuyện thực của âm phủ mà thiết lộ ở thế gian để cảnh tỉnh, giáo hóa người đời. Duyên lành bạn đạo đọc được quyển sách này, hãy phổ biến rộng rãi thêm, để cùng nhau có những suy nghĩ về việc làm tốt đẹp, hướng thiện.

Chúng tôi hoan hỉ đón nhận những đóng góp quý báu của quý bạn để cùng nhau ấn tống, và sẽ cung cấp miễn phí đến quý bạn có nhu cầu kính thỉnh kinh sách.

Một lần nữa, quý thương gửi đến quý bạn những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm Canh Thìn 2000.

Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình

Kính bái.

Võ Quang

Thông báo của Ủy Ban Tổ Chức ĐH Thanh Tịnh

Xin quý bạn đạo lưu ý:

Vì số phòng 3 người tại Khách sạn Đại Hội có giới hạn, nên chúng tôi sẽ xếp phòng theo ưu tiên các bạn đã ghi danh và đóng tiền sớm (tức là trước ngày 9 tháng giêng

năm 2000).

Trong trường hợp hết phòng 3 người, chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn nào đã ghi danh trễ, và các bạn ấy sẽ có thể đóng thêm số tiền khác biệt để ở phòng 2 người.

Kể từ nay 16 tháng 1 - 2000, xin quý bạn vui lòng ghi danh ở phòng 2 người vì chúng tôi đã hết số phòng 3 người.

Thành thật cảm ơn quý bạn,
UB Tổ Chức ĐH Thanh Tịnh

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin bạn đạo hướng tâm cho cháu Ngô Thị Kim Trang hưởng thọ 22 tuổi là Trưởng nữ của bạn đạo Ngô Quang Tịnh vừa từ trần tại Falls Church Virginia vào lúc 10 giờ 05 sáng ngày 10 tháng 01 năm 2000 (nhằm ngày mùng 4 tháng chạp năm Kỷ Mão) được siêu thăng tịnh độ.

Toàn thể bạn đạo Virginia, Maryland, Pennsylvania và New York thành thật chia buồn gia đình Bạn đạo Ngô Quang Tịnh Thiên đường Hồng Bính Hoàng Virginia

